



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ขอรับบุตรบุญธรรม

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๕๔/๒๕๖๑

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี) ผู้ร้องได้รับคำร้องจาก นางสาวกัลยาณี กลีบบัว อายุ ๕๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อขอให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของบิดาและมารดา เด็กหญิงพิชชาพร ช่างเขียว ผู้เยาว์ ในการที่นางสาวกัลยาณี กลีบบัว ประสงค์จะรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม ผู้ร้องสอบข้อเท็จจริงแล้วได้ความว่า ผู้เยาว์ปัจจุบันอายุ ๑๑ ปีเศษ เป็นบุตรของนายพิชัญกุล ช่างเขียว กับนางสาววราพร สุวรรณพิมพ์ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มารดาของผู้เยาว์ได้นำผู้เยาว์มาจ้างให้นางสาวกัลยาณีเลี้ยงดู โดยในขณะนั้นมารดาของผู้เยาว์ได้เข้าบ้านอยู่ในหมู่ที่ ๓ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมารดาของผู้เยาว์พักอาศัยอยู่คนเดียว ส่วนบิดาของผู้เยาว์ทราบข่าวว่าถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ แต่ไม่ทราบว่าเรือนจำใด ภายหลังเมื่อมารดาผู้เยาว์ได้ให้นางสาวกัลยาณีเลี้ยงดูผู้เยาว์ได้ประมาณ ๓ เดือน มารดาของผู้เยาว์ก็ได้หายไป ไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยจนกระทั่งปัจจุบัน และไม่มีบุคคลใดพบเห็นหรือทราบข่าวคราวว่าอยู่แห่งหนตำบลใดหรือเป็นตายร้ายดีอย่างไร นางสาวกัลยาณีได้เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ตลอดมา โดยพักอาศัยร่วมกันกับผู้เยาว์ และนางศิริพร ผูกเกษร น้องสาวของนางสาวกัลยาณีที่บ้านเลขที่ดังกล่าว นางสาวกัลยาณีได้อุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ตลอดมา เป็นผู้ส่งเสริมให้การศึกษาและดูแลเวลาเจ็บป่วยให้ความรักใคร่ผูกพันเสมือนบุตรของตน ประกอบกับผู้เยาว์ก็มีความรักใคร่ผูกพันกับนางสาวกัลยาณีเป็นอย่างดี โดยเรียกว่า “แม่” ปัจจุบันผู้เยาว์กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบางเตือ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ นางสาวกัลยาณีเป็นโสด ไม่มีคู่สมรส ประกอบอาชีพรับจ้างและมีสถานที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งซึ่งสามารถอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถดีพร้อมที่จะอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ให้ได้รับความผาสุกและมีอนาคตที่ดีต่อไปในภายหน้า และได้ให้ความรัก ความเอ็นดูผู้เยาว์ และไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของคนติดยาเสพติด และโรคพิษสุราเรื้อรัง แต่เนื่องจากไม่สามารถติดตามมารดาของผู้เยาว์มาให้ความยินยอมต่อเจ้าพนักงานได้ กรณีมีเหตุขัดข้อง จึงประสงค์ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของบิดาและมารดาของผู้เยาว์ให้มีการรับบุตรบุญธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘/๒๑ วรรคสอง ผู้ร้องตรวจสอบแล้ว เห็นว่า นางสาวกัลยาณีมีอายุแก่กว่าผู้เยาว์เกินกว่าสิบห้าปี เป็นผู้มีงานทำเป็นหลักแหล่งมั่นคงมีฐานะและได้ให้ความรัก ความเอ็นดู และให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ เสมือนเป็นบุตรของตนตลอดมาจนถึงปัจจุบันเมื่อคำนึงถึงสุขภาพ ความเจริญ สวัสดิภาพและประโยชน์ได้เสียของผู้เยาว์แล้ว เห็นว่า นางสาวกัลยาณีเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะรับเด็กหญิงพิชชาพรเป็นบุตรบุญธรรม แต่เนื่องจากบิดาและมารดาของผู้เยาว์ไม่สามารถให้ความยินยอมต่อเจ้าพนักงานได้ กรณีจึงมีเหตุขัดข้องอันจำต้องใช้สิทธิทางศาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๙๘ วรรคสอง ด้วยเหตุดังกล่าว ขอศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของนายพิชัญกุล ช่างเขียว บิดา และนางวราพร สุวรรณพิมพ์ มารดาผู้เยาว์ ในการที่นางสาวกัลยาณี กลีบบัว ประสงค์จะรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใด
มีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอดูได้ที่ผู้อำนวยการ
สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑



(นายภิญโญ โมกขมรรคกุล)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี